



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่
หมวดอักษร กต กท กธ และ กน

ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน (รย.๑) ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ออกประมูลเป็นการทั่วไป หมวดอักษร กน ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หมวดอักษร กบ พร้อมเลขเสริม หมวดอักษร กฉ, กค และ กช ในวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ และออกประมูลทางอินเทอร์เน็ต หมวดอักษร กต และ กธ ในวันที่ ๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ หมวดอักษร กบ ในวันที่ ๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

ปรากฏว่า หมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปและนำออกประมูลทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้น ผู้ชนะการประมูลรายเดิมไม่มาชำระราคาค่าป้ายประมูลหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจึงขอออกประกาศ เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร กต กท กธ และ กน ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้นำหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต หมวดอักษร กต กท กธ และ กน เปิดระบบวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปิดระบบวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีหมายเลขตามบัญชีหมายเลขท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากหลังจากออกประกาศนี้ผู้ชนะการประมูลเดิมได้ชำระราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดแล้ว

ข้อ ๒ ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ตทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล และไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจะทำการนำหมายเลขออกประมูลใหม่

/ (๒) กรณีมี...

(๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขบางหมายเลข ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไป และสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจะทำการนำหมายเลขดังกล่าวออกประมูลใหม่

ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จะสรุปผลการยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต <http://extra.tabienrod.com> ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
 สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะนำออกประมูลใหม่
 หมวดอักษร กน ขึ้นประมูลทางอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๓
 หมวดอักษร กท ที่นำออกประมูลใหม่พร้อมหมวดปกติ ขึ้นประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๒
 หมวดอักษร กต และ กธ ที่นำออกประมูลทางอินเทอร์เน็ต ขึ้นประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ ๑
 จำนวน ๑๔ หมายเลข

หมวด	กลุ่ม	หมายเลข						จำนวนเลข
เปิดระบบวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปิดระบบวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น								
กต	๓	๓๐๐๓						๑
กท	๒	๙๙						๒
	๓	๑๓๓๑						
กธ	๓	๓๓๖๖						๑
กน	๒	๒๒	๓๓					๑๐
	๓	๑๑๘๘	๑๘๑๘	๑๘๘๑	๑๙๙๑	๒๒๕๕	๕๕๐๐	
		๘๒๒๘	๘๘๑๑					